

ประกาศกฤษฎีกาและอุทธรณ์พิทักษ์อัตราศุลกากร ที่ 1/2566



เรื่อง สืบของหนังสือรับรองต้นกำเนิดสินค้า (Form E)
ในรูปแบบตราประทับและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ESS)
ที่ออกโดยประเทศจีน ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)

READ MORE>>



ประกาศนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร

ที่ ๑ / ๒๕๖๖

เรื่อง สีของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ในรูปแบบตราประทับและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ESS) ที่ออกโดยประเทศจีน ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)

ตามที่กรมศุลกากรได้มีประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการ การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกโดยประเทศจีน ภายใต้เขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน (ACFTA) สามารถใช้ตราประทับและลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic seals and signature: ESS) ได้ นั้น

เนื่องจากกองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับ Form E ในรูปแบบ ESS ที่ออกโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศจีน ซึ่งจัดพิมพ์โดยผู้ส่งของออกของประเทศจีน และพบว่า Form E ดังกล่าวไม่เป็นสีขาวทั้งฉบับตามที่กำหนดใน ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ดังนั้น กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรจึงได้หารือกับหน่วยงานดังกล่าว และหน่วยงานฯ แจ้งว่าปัญหาดังกล่าวเป็นข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ของผู้ส่งของออก โดยหากเจ้าหน้าที่ ศุลกากรมีข้อสงสัย Form E ในประเด็นดังกล่าว เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถตรวจสอบความแท้จริงของ Form E ในรูปแบบ ESS ผ่านเว็บไซต์ของศุลกากรจีนและ CCPIT

ดังนั้น หากผู้นำของเข้าได้รับ Form E ที่ไม่เป็นสีขาวทั้งฉบับอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาด ทางการพิมพ์ของผู้ส่งของออก สามารถตรวจสอบความแท้จริงของ Form E ฉบับดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของ ศุลกากรจีน (origin.customs.gov.cn) และ CCPIT (check.ccpiteco.net) ประกอบกับการตรวจสอบ ความถูกต้องจากเอกสารประกอบการนำเข้าอื่น ๆ โดยหากพบว่าถูกต้องตรงกัน สามารถนำ Form E ฉบับดังกล่าวมายื่นใช้ประกอบการพิจารณาขอรับสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒๐๗

(นายเอก สาตราวาหา)

ผู้อำนวยการกองพิกัดอัตราศุลกากร ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร